

## **Viên ngọc quý của tập thể lớp 4A1**

**Năm học này tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4A1. Tập thể lớp gồm 48 gương mặt ngơ ngác, rụt rè khi nhìn thấy cô giáo bước vào lớp. Tôi đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp chợt nhận ra các bạn ấy đáng yêu quá. Tôi bắt đầu cho các bạn tự giới thiệu về bản thân và làm quen với cô. Bỗng tôi tự mỉm cười, lòng vui đến lạ. Thế là chúng mình có duyên với nhau lắm ấy! Và ngay từ buổi gặp đầu tiên ấy, tôi đã vô cùng ấn tượng với hai chị em cô bé Mỹ Anh và Khánh An.**

Có thật nhiều điều khiến tôi ấn tượng với hai cô bé đáng yêu ấy. Ấn tượng bởi cả hai đều viết tay trái nhưng chữ viết khá đẹp và chín chu. Ấn tượng bởi cả hai là chị em sinh đôi nhưng chẳng giống nhau chút nào. Ấn tượng bởi giọng đọc của Mỹ Anh rất truyền cảm và chất giọng chẳng lẫn với ai được. Còn Khánh An thì khá nhút nhát nhưng chỉ vài phút đã xong một tác phẩm hội họa. Cả hai luôn năng động, hoạt bát, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Hai cô bé đều sống vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Trong học tập, cả hai học toán thông minh cùng lối viết văn giàu cảm xúc.

Kể từ đó, hai chị em mỗi người một nhiệm vụ trong lớp. Người làm cán sự môn Toán, người làm cán sự môn Tiếng Việt. Cả hai bạn đều rất trách nhiệm với những việc được cô giáo tin tưởng giao. Bạn nào học chưa nhanh, tính còn chậm là có sự giúp sức của Mỹ Anh. Bạn nào còn viết chậm, chưa hiểu từ loại thì Khánh An sẽ giúp bạn hiểu bài hơn. Các em luôn nhẹ nhàng giảng giải, tận tình hướng dẫn và động viên để các bạn học tốt, giúp phong trào “Đôi bạn cùng tiến” tôi phát động đầu năm tới các con học sinh trở nên ý nghĩa hơn.

Không chỉ giỏi những môn văn hóa, ở hai cô trò nhỏ còn có một năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Các con vẽ rất đẹp, các bức tranh vẽ đều rất có hồn. Các con còn lan tỏa niềm đam mê hội họa đó đến rất nhiều bạn không chỉ trong lớp học của mình mà còn đến cả những bạn trong khu phố - nơi các con sinh sống.



***Em Nguyễn Đoàn Khánh An – Học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Gia Thụy***

Phong trào thi đua nào của nhà trường phát động, các con cũng tham gia tích cực. Vì vậy, trong Ngày hội đọc sách vừa qua được tổ chức tại trường, hai chị em đã vinh dự mang về giải Nhì kể chuyện cho lớp 4A1.



*Em Nguyễn Đoàn Mỹ Anh – Học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Gia Thụy  
Đạt Giải Nhì Kể chuyện về Bác Hồ*





Có thể nói rằng, Mỹ Anh - Khánh An là những viên ngọc sáng trong hàng ngàn viên ngọc tại ngôi trường Tiểu học Gia Thụy. Hi vọng rằng, dưới ngôi trường hạnh phúc này, các bạn sẽ tiếp tục tỏa sáng, lan tỏa niềm say mê học tập, tình yêu hội họa và giúp đỡ thêm nhiều bạn học tốt hơn.